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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ป.ก. ครั้งที่ 3/2564 

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.3๐ น.  
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom 

---------------------------- 

คณะกรรมการที่เข้าประชุมร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom  
1. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก.                                       ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธัญพร แพมงคล ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง     กรรมการ 
3. นายสุรชัย             ยุทธชนะ ผู้อ านวยการส านักจัดการปฏิรูปที่ดิน  กรรมการ 
4.  นางสาวจิราทิตย์  โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารกองทุน     กรรมการ 
5. นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์   ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่     กรรมการ 
6. นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน     กรรมการ 
7.  นางสาวอุษานันท ์ คล้ายชัง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
8. นางสาวกานดา   ศากยะโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     กรรมการ 
9. นายสมโภช พิศาภาคย์ ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการปฏิรูปที่ดิน     กรรมการ 
10. นางดาวรุ่ง ตันติไวทยพันธุ์   ผู้แทนผู้อ านวยการส านักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน     กรรมการ 
11. นางอาทิตยา          พองพรหม ผู้แทนผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี    กรรมการ 
12. นายอาทิตย์ สุนีพัฒน์ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักกฎหมาย     กรรมการ 
13. นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิชาการและแผนงาน     กรรมการ 
14. นางปาริชาติ แก้วนิล ผู้แทนผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพระราชด าริ    กรรมการ 
   และโครงการพิเศษ 
15. นางสาวฆนีรส  โพธิ์เจริญ   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา     กรรมการ 
16. นางสาวยุพเรศ เพ่ิมพูน   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี      กรรมการ 
17. นายอัครเดช  เรียนหิน  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา     กรรมการ 
18. นางสาววรรณพร ดอกจ าปา ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     กรรมการ 
        และเลขานุการ 
19. นายสมชาย   วนาสินชัย     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ   ผู้ช่วยเลขานุการ
                  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
20. ว่าที่ ร.ต.สมเจตน์  ศรีชัยวาลย์    ผู้อ านวยการกลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์     ผู้ชว่ยเลขานุการ 
                   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
21. นางยุพเยาว์  โพธิปักขิย์ ผู้อ านวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
22. นายชัชฤทธิ์  สมเชื้อ ผู้อ านวยการกลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข    ผู้ชว่ยเลขานุการ 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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23.  นางสาวรุจี   รอดชะ      ผู้แทนผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล ผู้ช่วยเลขานุการ 
                   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายรังสรรค์          รถมณี ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom  
1.    นางสาวจินตนา ราชรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง                          สบก. 
2.    นางสาวจุฑามาศ ทองน้อย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินช านาญการพิเศษ        สบท. 
3.    นายจิรวัฒน ์ ด าบัว วิศวกรส ารวจช านาญการ       ศทส. 
4.    นายวุฒิพงษ์ ประยูรเวชสิทธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ       ศทส. 
5.    ว่าที่ ร.อ.จักรกฤช  ชุติมาโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ       ศทส. 
6.    นายกฤษณะ นุชอิสสระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ               ศทส. 
7.    นายศตวรรษ แก้วขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        ศทส. 
8.    นายพลเวส ธ ารงศรีสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        ศทส. 
9.    นางสาวโชติวรรณ พัฒนจันทร์ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ       สพป. 
10.  นางสาวอัจรา ผ่องปิยะสกุล นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ       ศทส. 
11.  นางสาวมธุรดา บุญสินชัย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        ศพส. 

เริ่มประชุมเวลา 13.3๐  น. 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุมและแจ้งใน 
ที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ป.ก. ครั้งที่ 3/2564 เรื่องการจัดท าโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ปีงบประมาณ 2566-2570 ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมเพ่ือให้ทันก าหนดส่งกระทรวงฯ 
และแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี พ.ศ. 2563-2565  

ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2/2564  

   การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24
มิถุนายน 2564 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม พร้อมทั้งแจ้งเวียนไปยังคณะกรรมการฯ  
เพ่ือพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามหนังสือที่ ศทส. 1203.2/ว 69 โดยหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่าย
เลขานุการฯ ทราบภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงาน
การประชุมแต่อย่างใด  
   จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 1) 

   มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2/256๔ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 256๔ 
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 เอกสารแนบ 1 ตามระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ป.ก. 
ครั้งที่ 2/256 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงาน 
 3.1.1  โครงการการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 3,530,800 บาท มีผู้ชนะการประกวด
ราคา ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด โดยเสนอราคาต่ าสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 3,193,950 บาท ขอขยายเวลาส่งมอบ 
ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 
 3.1.2  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการฐานข้อมูลการจัดการที่ดิน วงเงิน 1,205,000 บาท 
มีผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท แอ็ควาน อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 
1,198,000 บาท ตรวจรับพัสดุเรียบร้อย 
 3.1.3  โครงการจัดหาชุดโปรแกรมภูมิศาสตร์ วงเงิน 700,000 บาท มีผู้ชนะการประกวด
ราคา ได้แก่ บริษัท จีไอเอส จ ากัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 670,000 บาท ตรวจรับพัสดุเรียบร้อย  
 3.1.4  โครงการหาระบบส ารองข้อมูล วงเงิน 2,489,000 บาท ได้แก่ บริษัท ดาต้าโปร
คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด โดยเสนอราคาต่ าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,247,000 บาท ตรวจรับพัสดุเรียบร้อย 
 3.1.5  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณปกติ โดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้
ส่วนกลาง จ านวน 19 ชุด เป็นเงิน 680,200 บาท ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด โดยเสนอ
ราคาต่ าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 638,362 บาท ตรวจรับพัสดุและจัดสรรครุภัณฑ์ไปยังหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  
 3.1.6  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 งบลงทุน เป็นเงิน 1,724,048.50 บาท ประกอบด้วยโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 
1,340,400 บาท และโครงการปรับปรุงห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ์ และห้องประชุมจาริน อัตถะโยธิน จ านวนเงิน 
383,648.50 บาท อยู่ระหว่างการด าเนินการ (เอกสารแนบ 2) 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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เอกสารแนบ 2 ตามระเบียบวาระท่ี  3 ข้อ 3.1.6 
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3.2 รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 
 ฝ่ายเลขานุการฯ รายงาน 
  1.  โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบจัดที่ดินออนไลน์ ALRO Land Online วงเงิน 360,000 บาท 

 2.  โครงการจ้างบ ารุงรักษาห้องควบคุมระบบสารสนเทศ วงเงิน 942,000 บาท 
 3.  โครงการจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม วงเงิน 4,000,000 บาท 

 4.  โครงการจ้างบริการระบบการประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วงเงิน 870,000 บาท 

ทั้ง 4 โครงการข้างต้นเป็นโครงการจ้างบ ารุงรักษา และจ้างบริการ ต่อเนื่องจากปี 2564 ได้ก าหนด
คณะกรรมการโครงการไว้แล้ว หากได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจาก สวผ. สามารถด าเนินการแต่งตั้งกรรมการจัดท า
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ไดท้ันท ี

งบลงทุนด้าน ICT จ านวน 6 โครงการ  
 1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ขอรับจัดสรร 9,230,200 บาท ได้รับพิจารณา 
4,223,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 
 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ขอรับจัดสรร 23,911,000 บาท ได้รับพิจารณา 
5,011,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.96  

3. โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ ขอรับจัดสรร 15,000,000 บาท ได้รับ
พิจารณา 8,330,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.53 

4. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ ขอรับจัดสรร 15,449,000 บาท 
ได้รับพิจารณา 15,449,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

5. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Hyper Converged Infrastructure ขอรับจัดสรร 
9,8000,000 บาท ได้รับการพิจารณา 9,8000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

6. โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่   
ขอรับจัดสรร 6,800,000 บาท ได้รับการพิจารณา 5,757,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.67  

รวมวงเงินที่ขอรับจัดสรร 80,190,200 บาท ได้รับการพิจารณาทั้งสิ้น 48,571,100 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.57  

ประธานกรรมการ ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมส าหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ในส่วนของ
การแต่งตั้งคณะกรรมการและร่าง TOR ขอให้ ศทส. เตรียมพร้อมด าเนินการจัดซื้อ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้เร็วขึ้น  

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

3.3 รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ ส.ป.ก. 

 ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์  
ส.ป.ก. เป็นเวอร์ชั่นใหม่ เมื่อปีงบประมาณ 2563 และได้คู่สัญญา คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 
บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ด าเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้งานจริง เนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่

แจ้งว่าให้รอการประเมิน ITA ก่อน และในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จะมีการถ่ายทอดสดรายงานเรื่อง ITA ผ่านทาง 
Facebook และ YouTube ในช่อง ITASMACC เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินจะอัพโหลดเว็บที่พัฒนาใหม่ข้ึนใช้งานทันที 
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  ประธานกรรมการ ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยขอให้เน้นย้ าเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
บนเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะช่องทางการติดต่อหากใช้เบอร์ส านักงานแบบเดิมอาจไม่สะดวกส าหรับ 
การใช้งานปัจจุบัน เห็นควรปรับเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือของแต่ละส านัก เพ่ือให้สามารถใช้งานได้สะดวก  

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

 3.4 ความก้าวหน้าโครงการ Big Data ที่ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า โครงการ Big Data ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่
ปฏิรูปที่ดิน เดิมเสนอขอรับทุนในวงเงิน 194,067,000 บาท คณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณเหลือ 53,356,200 บาท โดยลดความซ้ าซ้อนของการพัฒนาระบบออก ทั้งนี้ ส.ป.ก. 
ได้แจ้งยืนยันขอรับทุนจ านวน 184,00,000 บาท   

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดท าโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 - 2570  

ฝ่ายเลขนุการฯ ชี้แจงว่า ส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ศทส. สป.กษ.) ขอให้หน่วยงานจัดส่งโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะด าเนินการในปี 2566 – 2570  
ให้ ศทส. สป.กษ. เพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ. 2566 – 2570 และค าของบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปี พ.ศ. 2566 

ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประสาน ส านัก/กอง/ศูนย์ รวบรวมโครงการ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยได้จัดท าตามแบบฟอร์ม ที่ ศทส. สป.กษ. และเชื่อมโยงความสอดคล้องของแต่ละโครงการ
เข้ากับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือเสนอ ศทส. 
สป.กษ. (เอกสารแนบ 3) 

ประธานกรรมการ แจ้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ
ดังกล่าว หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมขอให้แจ้งในที่ประชุม และขอให้ ศทส. ติดตามการด าเนินการของโครงการที่เสนอ
ไปแล้วว่าจะสามารถแก้ไขรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 

นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารกองทุน แจ้งขอแก้ไขระยะเวลาในการ
ด าเนินการรายการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ดิน ทรัพย์สินและการจัดเก็บผลประโยชน์ จากเดิมด าเนินการใน
ปี 2566 ขอแก้ไขเป็น ด าเนินการในปี 2566 และ 2567 เพ่ือให้สอดคล้องด าเนินการต่อเนื่องกับรายการที่ 27 
โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบข้อมูลที่ดิน ทรัพย์สินและการจัดเก็บผลประโยชน์ ในปี 2568 - 2570 และแจ้งหารือ
ที่ประชุมเรื่องระบบเดิมที่มีอยู่ โครงการค่าเช่า - ค่าเช่าซื้อ ที่ยังขาดในส่วนของผู้ดูแลระบบ ขณะนี้ต้องด าเนินการจ้าง
ผู้พัฒนาระบบเดิมให้ดูแลระบบต่อ และจะประสานกับทาง ศทส. เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์  ผู้แทนผู้อ านวยการส านักวิชาการและแผนงาน ให้ข้อสังเกตว่า 
ประเด็นแรก ศทส. ควรมีแผนดิจิทัลเพ่ือก าหนดทิศทางของ ส.ป.ก. ว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใด และสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์รวมถึงแนวทางของ ส.ป.ก. ใน 5 ปีข้างหน้าอย่างไร ประเด็นที่สอง โครงการระบบ PARA ในปี 2564  
ไม่สามารถใช้งานได้ เห็นควรมีโครงการจัดท าระบบรายงานแบบ Single Window เพ่ือใช้งานทดแทน 

นางอาทิตยา พองพรหม ผู้แทนส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ข้อสังเกตว่า ในส่วนของ
รายการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบรายงานตัวเกษตรกร และตรวจสอบสิทธิการถือครองเกษตรกร จากเอกสารแนบ
ระบุว่าพัฒนาระบบเองนั้น หมายความว่า ศทส. จะด าเนินการพัฒนาระบบให้โดยตรงหรือเป็นเพียงการระบุที่มาของ
งบประมาณ ทั้งนี้ ขอให้ค านึงครอบคลุมทั้งระบบรวมถึงในส่วนของ Hardware ที่เกี่ยวข้องและการดูแลระบบหลังจาก
พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว 

นางสาวยุพเรศ เพ่ิมพูน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ข้อสังเกตว่า ในรายการที่ 10 โครงการ
พัฒนาระบบรายงานตัวเกษตรกร และตรวจสอบสิทธิการถือครองเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยโครงการดังกล่าว 
จะเป็นประโยชน์และช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของ ส.ป.ก. เป็นอย่างมาก  แต่กลับเริ่มด าเนินการ 
ในปี 2568 เห็นควรให้เร่งระยะเวลาในการด าเนินการให้เร็วขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ ส.ป.ก. มากที่สุด 
 นายสมศักดิ์  การเจริญกุลวงศ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน ให้ข้อสังเกตว่าจากท้ัง 31 
โครงการข้างต้น ยังไม่มีเรื่องการน าเข้าข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ปัจจุบันยังคงพบปัญหาตามที่เคย
แจ้งไว้ในที่ประชุมเดิม มีหลายที่ก่อสร้างแล้วยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เมื่อจะด าเนินการรื้อถอนต้องมาท าเรื่องเพ่ือขึ้นทะเบียน
ใหม ่ทั้งนี้ขอให้ทาง ศทส. ตรวจสอบและดูแลในเรื่องนี้ด้วย 
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 นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ข้อสังเกตในรายการที่ 11 โครงการพัฒนา
ระบบ single sign on ที่เป็นโครงการยืนยันตัวตนในระบบนั้น ระบุระยะเวลาในการด าเนินการในปี 2568 ปีเดียว 
ส่วนนี้ควรจะต้องด าเนินการทุกปีหรือไม่ ขอให้ทาง ศทส. ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
  นางยุพเยาว์ โพธิปักขิย์ ผู้อ านวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ชี้แจงว่า เนื่องจากในขณะนี้
มีการพัฒนาระบบจ านวนมาก ซึ่งจะต้องเข้าใช้งานผ่าน username และ password ของแต่ละระบบ ดังนั้น โครงการพัฒนา 
ระบบ single sign on จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ โดยใช้ username และ password ชุดเดียวแต่สามารถใช้งานได้ 
ทุกระบบ ส าหรับประเด็นที่เริ่มโครงการในปี 2568 นั้น เพราะในระหว่างนี้มีหลายระบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนา  
ควรให้โครงการเหล่านั้นเสร็จก่อน จึงจะเริ่มด าเนินการพัฒนาในส่วนนี้ครั้งเดียว 

ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมส าหรับประเด็นข้อสังเกตของนางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ทาง ศทส. จะรับข้อเสนอและน ามาปรับตามที่คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นข้างต้น ส าหรับประเด็น
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลงานพัฒนาเกษตรกร ที่ระบุข้อความว่า พัฒนาระบบเองนั้น จากข้อมูลที่ได้รับทราบว่า
ขณะนี้ทาง สพท. มีการพัฒนาในส่วนนี้อยู่ ซึ่งอาจท าให้เกิดความซ้ าซ้อน จึงไม่ได้เสนอลงในแผน แต่หากทาง สพท. 
เห็นชอบให้น าโครงการเสนอเข้าไว้ก่อน ทาง ศทส. ยินดีที่จะเสนอเพ่ิมเติมในแผนข้างต้น ในส่วนของประเด็น โครงการ
พัฒนาระบบรายงานตัวเกษตรกร และตรวจสอบสิทธิการถือครองเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ขอให้ด าเนินการ 
ในปี 2566 อยู่ในโครงการ Big Data  ขอรับทุนจาก DE ส่งผลให้เราอาจต้องขอปรับแผนการด าเนินงานใหม่ 
เช่นเดียวกันกับการน าเข้าข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้ข้อสังเกตว่า ขณะนี้มีหนังสือ
แจ้งเวียนจาก ครม. ให้หน่วยงานปรับรูปแบบการให้บริการออนไลน์ให้เป็น e-Service สอดคล้องกับรายการที่ 25 
โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ ซึ่งจะด าเนินการในปี 2567 โดยในส่วนนี้ยังไม่ปรากฏ
รายละเอียดโครงการที่ชัดเจน และเสนอแนะให้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2566 เพราะเป็นโครงการส าคัญเร่งด่วนที่ต้อง
ปฏิบัติตามนโยบาย 
 นายวุฒิพงษ์ ประยูรเวชสิทธิ ศทส. ชี้แจงเพ่ิมเติม ส าหรับประเด็นศูนย์บริการประชาชนออนไลน์  
e-Service ในปี 2565 ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว ซึ่งทาง ศทส. ได้ออกแบบระบบการให้บริการพร้อมใช้งาน  
แต่ด้วยงบประมาณที่ถูกลดทอน ท าให้ต้องพิจารณาขอบเขตงาน และวงเงินใหม่ให้มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการต่อได้ ส่วนประเด็นที่ก าหนดให้ด าเนินการในปี 2567 เพราะเก่ียวข้องกับการรับประกันการพัฒนาระบบ 
ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นหากเกิดปัญหาจะท าให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
 นางอาทิตยา พองพรหม ผู้แทนส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ข้อสังเกตโครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลงานพัฒนาเกษตรกร เห็นด้วยที่ ศทส. จะตั้งโครงการเข้าในแผนดังกล่าวก่อน โดยขอให้เร่งการด าเนินการ
ให้เร็วขึ้น เพราะมีความจ าเป็นมากทีจ่ะต้องใช้งาน 
 นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สอบถามเพ่ิมเติม โครงการศูนย์บริการ
ประชาชนออนไลน์นั้นสามารถเชื่อมโยงไปยังแบบฟอร์มการสอบสวนสิทธิ และการจัดสรรที่ดินด้วยหรือไม่ 
 นายวุฒิพงษ์ ประยูรเวชสิทธิ ศทส. ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าในส่วนของแบบฟอร์มมาตรฐานเห็นควรที่จะต้อง
เชื่อมกับระบบนี้ด้วยเช่นกัน โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว แต่ด้วยงบประมาณท่ีถูกลดทอนดังที่แจ้งไปแล้วข้างต้น ทั้งนี้ 
ก าลังประสานกับทางบริษัทเพ่ือเก็บขอบเขตงานที่จ าเป็นให้มากท่ีสุด ส าหรับประเด็นข้างต้น ศทส. จะรับไว้พิจารณา 
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 นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารกองทุน ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ส าหรับงบ
ด าเนินงานในปีนี้มีการใช้เงินกองทุนส าหรับศูนย์บริการประชาชนออนไลน์  ทั้งแบบเคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่ ในส่วน
ของการลดทอนงบเป็นการตัดงบเฉพาะตัวโครงการหรือเพียงบางส่วน ถ้าพิจารณาในรายละเอียดและระเบียบแล้ว
สามารถใช้เงินกองทุนได้ จะช่วยให้ด าเนินงานต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ 

 นางสาววรรณพร  ดอกจ าปา ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ ได้แจ้งไปยัง สวผ. แล้วว่าให้ตัดงบประมาณท้ังโครงการ เพ่ือที่จะ
สามารถขอใช้เงินกองทุนได้ เพราะโครงการเกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง แต่จากการไปดูงานของส านักงบประมาณที่
จังหวัดสระแก้วที่ผ่านมา พิจารณาแล้วว่าโครงการนี้ให้ประโยชน์กับเกษตรกรจริง ท าให้เกิดการพิจารณา 
ตัดงบประมาณเพียงบางส่วนเท่านั้น จึงเป็นที่มาของปัญหาข้างต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาระบบงานที่ 
ถูกตัดออกแล้วว่าอาจจะสามารถน าไปเขียนพัฒนาเพ่ิมเติมระบบได้ในปีงบประมาณถัดไป  

 นายอาทิตย์ สุนีพัฒน์ นิติกรช านาญการ ในส่วนของส านักกฎหมาย เรื่องการบังคับคดีอาจมีการใช้
สารสนเทศเข้ามาเก่ียวข้องในส่วนของการติดตาม กรมบังคับการปกครอง ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างศึกษาทดลองข้อมูล
ว่าสามารถพัฒนาไปได้ถึงระดับใด ซึ่งจะประสานกับ ศทส. ในภายหลัง 

 นางสาวยุพเรศ เพ่ิมพูน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วนของ e-Service 
ควรมีระบบที่ให้เกษตรกรยื่นค าขออนุญาตหรืออนุมัติใช้ที่ดินในระบบ ตัวอย่างของกรมสรรพากรที่มีการยื่นภาษี
ออนไลน์ทีส่ามารถส่งเอกสารแนบประกอบได้เลย และสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดจนถึงขั้นอนุญาต ในส่วนนี้
จะเป็นประโยชน์กับการให้บริการของจังหวัดในอนาคตเป็นอย่างมาก  

 นางสาววรรณพร  ดอกจ าปา ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า
ในเรื่องการขออนุญาตการใช้ที่ดินทาง ศทส. กับส านักกฎหมายได้ประชุมร่วมกันแล้ว ทางส านักกฎหมายก าลัง
ออกแบบอยู่ และ ศทส. ได้น าเสนอเรื่องการขออนุญาตการใช้ที่ดินแล้ว ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์ 
มองว่าการที่จะท าระบบเหมือนกรมสรรพากรค่อนข้างยากเพราะต้องมีการตรวจสอบ การจะให้เกษตรกรแนบไฟล์
เข้าในระบบจึงยังมีข้อจ ากัดอยู่ จากการประชุมร่วมกันได้ข้อสรุปว่าถ้าเป็นระบบคิวและแจ้งเวลาที่เข้ามาติดต่อควบคู่
กับการมาติดต่อที่ส านักงานฯ ซึ่งก าลังอยู่ในการพิจารณาร่วมกันอยู่  หากมีความคืบหน้าของระบบนี้จะประสาน 
แจ้งทางจังหวัดทราบอีกครั้ง 

 นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากในปีนี้ต้อง
ด าเนินการเรื่อง e-Service ได้หารือกับทางส านักกฎหมายแล้วว่าสามารถน าเรื่องการโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงมาท า  
e-Service ได้ในปีแรก ตามมติ ครม. และ กพร. จะเน้นเรื่องการจัดท าเอกสารแนบ เพราะการจัดที่ดินของเราเป็น
ที่ดินใหม่จึงมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเกษตรกรในระบบ แต่ในเรื่องของการโอนสิทธิ์หรือ
การโอนมรดกสิทธิ์ สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้จาก ALRO Land เพราะมีข้อมูลเดิมอยู่ระบบ ประเด็นระบบ
คิวเป็นเรื่องการตรวจสอบเอกสารและปรับใหม่ เดิมเกษตรกรมายื่นที่ส านักงานแล้วตรวจสิทธิ์เลย ในกรณีนี้คือตรวจ
เอกสารครบถ้วนแล้ว เกษตรกรน าเอกสารแนบมาให้ตรวจสอบเพ่ิมเติม จะนัดคิวมาในภายหลังเพ่ือลดขั้นตอนการ
ติดต่อส านักงานหลาย ๆ ครั้ง ในส่วนนี้ยังต้องประสานข้อมูลเพ่ิมเติมกับส านักกฎหมายและหน่วยงานอ่ืน  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง คาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ในปีงบประมาณ 2565 
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 ประธานกรรมการ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม   
 1.  ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงโครงการดังกล่าวตามค าแนะน าของคณะกรรมการข้างต้นให้
ครบถ้วน ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ และตัวชี้วัดในแต่ละปีให้ชัดเจน ครอบคลุมถึงปีงบประมาณ 2570 เพ่ือให้
การด าเนินงานของ ส.ป.ก. มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2.  มอบ ศทส. เร่งขับเคลื่อนการจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกร (Open Data) ให้พร้อมใช้งาน  
และครอบคลุมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 
 3.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) การใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) 
และการให้บริการระบบ e-Service ต่าง ๆ มอบ ศทส. ศึกษาและติดตามการด าเนินงานเพ่ือรองรับการท างานของ  
ส.ป.ก. ในปี 2570 
 4.  การด าเนินงานของ ส.ป.ก. แผนปฏิบัติราชการเฟส 2 การจัดท าฐานข้อมูลการใช้งบประมาณ
ของแต่ละโครงการ เช่น โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน ที่ดิน ทุน และการพัฒนาอาชีพ โครงการเหล่านี้เมื่อมีการจ่าย
งบประมาณไปแล้ว ควรจะ Mapping บน GIS ได้ มอบ ศทส. ดูแล รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่บน Server ที่รองรับ
การจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลต่าง ๆ ให้รองรับการใช้งานหรือการ WORK FROM HOME ในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
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เอกสารแนบ 3 ตามระเบียบวาระท่ี  4 ข้อ 4.1 
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 4.2 (ร่าง) ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัตติิการดิจิทัล ส.ป.ก. ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
 ฝ่ายเลขนุการฯ ชี้แจงว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท า Checklist เพ่ือจัดส่ง
ให้ส านัก/กอง/ศูนย์ และ ส.ป.ก.จังหวัด พิจารณาและตอบแบบเพ่ือประกาศใช้ ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการดิจิทัล  
ส.ป.ก. ปี 2563-2565 (เอกสารแนบ 4) 

 ประธานกรรมการ ขอความร่วมมือจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตอบแบบประเมิน และส่ง
ข้อเสนอแนะโครงการที่สนใจในอนาคต เพ่ือให้สามารถปรับใช้กับยุทธศาสตร์ในปี 2566-2570 ด้วย 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
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เอกสารแนบ 4 ตามระเบียบวาระท่ี  4 ข้อ 4.2 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงาน เรื่องแนวทางการจัดซื้อระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่นอย่างถูกต้อง 

จากการประชุมครั้งที่แล้ว ส านักพัฒนาพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินที่แจ้งระบบปฏิบัติการที่ต้องการใช้งานอย่างถูกต้องนั้น  
คาดว่าจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2566 ศทส. จะพิจารณาในช่วงเดือนกันยายนเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณดังกล่าว 
โดย ศทส. จะจัดท าแบบส ารวจความต้องการใช้งานระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่นที่จ าเป็นไปยัง ส านัก/กอง/
ศูนย์ต่าง ๆ อีกครั้ง 
 นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ในช่วง
สถานการณ์โควิดที่เจ้าหน้าที่จ าเป็นจะต้อง WORK FROM HOME นั้น การจัดท าระบบ e-Signature มีความส าคัญ 
เป็นอย่างมาก ในกรณีซื้อแอพพลิเคชั่นจะมีการรับรองความถูกต้อง เกี่ยวข้องกับการท าสัญญาทางกฎหมายและนิติกรรม 
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่จะมีความปลอดภัยมากขึ้น 
 นายศตวรรษ แก้วขาว ศทส. รายงานเรื่องสัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนบุคลากร โดยขณะนี้มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจ านวน 2,205 เครื่อง ในขณะที่มีบุคลากรจ านวน 2,426 คน เปรียบเทียบเป็นสัดส่วน
คอมพิวเตอร์ต่อจ านวนบุคลากรอยู่ที่ประมาณ 0.90 – 0.91 เครื่อง/คน 

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานเพ่ิมเติม เรื่องการเร่งด าเนินการการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ปี 2566 – 2570 เพราะต้องน าส่งกระทรวงฯ ภายในวันศุกร์นี้ โดยน าโครงการที่มีอยู่แล้วนั้นมาเชื่อมโยงให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เพ่ิมอย่างน้อย ยุทธศาสตร์ละ 10 โครงการ และการเสนอ
ของบประมาณในปี 2566 ที่จะต้องน าโครงการที่เสนอกระทรวงให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องงบประมาณอีกครั้ง 
เพ่ือเร่งส่งให้ทาง สวผ. จัดท างบประมาณปี 2566 ต่อไป   

  
มติที่ประชุม : รับทราบและประธานกรรมการมอบหมายให้ ศทส. 

1.  จัดหาแนวทาง ขั้นตอน การด าเนินการจัดซื้อระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่นอย่างถูกต้อง 
ที่จ าเป็นต่อการใช้งานของ ส.ป.ก. ตามการส ารวจความต้องการของ ส านัก/กอง/ศูนย์ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  

2.  จัดท ารายงานสัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนบุคลากรตามหน่วยงาน และรายจังหวัด  

เลิกประชุม เวลา 16.00 น 

 

 

 

 

 
 (นายสมชาย  วนาสินชัย) (นางสาววรรณพร  ดอกจ าปา) 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


